

Số: /BC-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Công tác quản lý sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STC ngày 29/3/2024 của Sở Tài chính về Công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp số liệu báo cáo tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 như sau:

1. Việc theo dõi, báo cáo kê khai tài sản công được giao quản lý, sử dụng gồm: nhà, đất, xe ô tô, máy móc phương tiện làm việc; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tài sản là công trình nước sạch;... theo quy định; việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu vào phần mềm tài sản công, Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý công trình nước sạch.

a) Việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp số liệu báo cáo tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Thông tư: Số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

Về tình hình cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý tài sản công:

Qua quá trình triển khai, nhận thấy Hệ thống quản lý thông tin cơ sở giải quyết được tiết kiệm thời gian, các số liệu báo cáo được đồng nhất. Số liệu báo cáo có thể tìm kiếm và sử dụng ở bất cứ đâu, chỉ cần có môi trường mạng.

Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế, việc truy cập vào hệ thống thường xuyên quá tải, phần mềm bị lỗi hệ không vào được hệ thống. Phần mềm chỉ tích hợp được

trình duyệt GoogleChome. Một số đơn vị chưa được phân quyền báo cáo hoặc phân quyền bị thiếu.

(Đã báo cáo Sở Tài chính tại Công văn số 510/BC-SNNPTNT ngày 05/02/2024 về tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2023)

b) Việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý công trình nước sạch nông thôn.

Ngày 19/01/2023, Sở Tài chính có Công văn số 194/STC-QLGCS việc báo cáo, kê khai, nhập thông tin số liệu, xác nhận. Sở Nông nghiệp và PTNT mới nhận được báo cáo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, chưa nhận được các báo cáo kê khai công trình nước sạch của UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT không có cơ sở xác nhận các báo cáo để tổng hợp gửi cho Sở Tài chính theo nội dung Công văn số 194/STC-QLGCS nêu trên. Để tiếp tục thực hiện theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện tại Công văn số 441/ SNNPTNT-TL ngày 13/02/2023. Kết quả đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được báo cáo của 03 đơn vị (huyện Ba Tơ, huyện Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi).

Ngày 29/12/2023, Sở Tài chính đã có văn bản 5347/STC-QLGCS về việc nhập liệu vào phần mềm quản lý công trình nước sạch nông thôn:

Trên cơ sở ý kiến của Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh, thì chức năng của tài khoản được Bộ Tài chính cấp cho các cơ quan, đơn vị để sử dụng Phần mềm quản lý tài sản công trình cấp nước sạch (tại Công văn số 3442/BTC-QLCS ngày 17/3/2015) không phù hợp với quy định cho nên không thực hiện được các chức năng theo phân cấp, cụ thể:

- Tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cấp, có chức năng **xem dữ liệu và kết xuất báo cáo** phục vụ công tác quản lý, trong khi đó chức năng được quy định là thực hiện **nhập thông tin số liệu vào Phần mềm**.

- Tài khoản của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các Phòng Tài chính – Kế hoạch có chức năng **nhập dữ liệu, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo**, trong khi đó chức năng của các đơn vị này không được quy định và không được cấp tài khoản.

Để quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công trình cấp nước sạch nông thôn đúng quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị:

(1) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nghiêm túc thực hiện việc lập báo cáo kê khai tài sản theo các Mẫu kèm theo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, ký xác nhận để thực hiện nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

(2) Sở Tài chính có văn bản đề nghị Bộ Tài chính cấp lại tài khoản cho người quản trị và người sử dụng Phần mềm có chức năng phù hợp với quy định tại Thông tư số 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời, điều chỉnh tên các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh đã thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính cấp huyện, thị xã, xã, phường (như: Huyện Tây Trà sáp nhập vào huyện Trà Bồng; các xã Tịnh Thiện, Tịnh Long, Tịnh Khê, ... sáp nhập vào thành phố Quảng Ngãi).

(3) Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong việc lập báo cáo, kê khai, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu theo Nghị định số 43/2022/ND-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

(4) Dự toán ngân sách hàng năm cần phải bố trí kinh phí cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm đã được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính.

2. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế, quản lý sử dụng tài sản công theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định số 134/QĐ-SNNPTNT ngày 15/4/2024.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện kiểm kê tài sản và ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công; thực hiện kiểm kê tài sản theo đúng quy định. Các đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong mua sắm, sử dụng thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan tiết kiệm đúng mục đích; tuyên truyền và yêu cầu viên chức và người lao động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước.

Tổng số đơn vị đã ban hành và ban hành bổ sung quy chế quản lý, sử dụng tài sản công là 17/17 đơn vị.

3. Việc thực hiện các quy định và xây dựng Đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết,... và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 09 đơn vị sự nghiệp công lập Không có đơn vị nào xây dựng Đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết,... và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động này.

4. Tình hình thực hiện phương án và việc rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 20/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (Đợt 1);

Thực hiện Công văn số 1588/UBND-KTTH ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, rà soát lại tài sản cơ sở nhà, đất báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15; trên cơ sở báo cáo của đơn vị trực thuộc, Sở tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho cấp thẩm quyền.

Việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại mục 17 Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 20/9/2020, tổng số cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án sắp xếp 66 cơ sở nhà, đất, trong đó:

- Giữ lại tiếp tục sử dụng: 38 cơ sở; trong đó có 04 cơ sở điều chỉnh nội bộ trong đơn vị.

- Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 02 cơ sở.

- Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý: 22 cơ sở.

(Đã báo cáo Sở Tài chính tại Công văn số 5851/SNNPTNT-KHTC ngày 27/12/2023 về điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Sở Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KH-TC(ph).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương